
 

| สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ ปรัชญา : เทียงตรง โปรง่ใส เป็นกลาง สรา้งสรรคผ์ลงาน มุง่สูค่ณุภาพ 

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายบุญรัตน วงศใหญ ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ดร.ณรงค คองประเสริฐ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. ผศ.ดร.ชาตร ี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟาขาว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. นายทินกร นําบุญจิตต ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตช ู ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวด ี มาลําพอง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศภุวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สรอยอินตะ ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รศ.วาที่รอยตรีสกล  แกวศิริ คณบดีคณะครุศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๒. ผศ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๓. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.กรวีร ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๕. อ.นิมิต  วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖. ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗. วาที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. ผศ.พรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ลว 
ในการประชมุ ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

๕ 



๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต ขันไชย ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. วาที่รอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศกัดิ์ ปญญาอินทร ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน ทวีเจริญพร ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. อ.ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ แทน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๐. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๑. ผศ.เดชวิทย นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๒. ผศ.ดร.อนุวัต ิ ศรีแกว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๓. ผศ.ดร.กมลณฏัฐ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๔. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๕. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๖. ผศ.เกษรา ปญญา ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๗. ผศ.ดร.สุทธินันท ชื่นชม ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
๑๘. ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๑๙. นางสุนี พนันตา ผูอํานวยการกองคลัง 
๒๐. นางประไพ ปรีชา ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๑. นายภาคภูม ิ ทะนุดี ผูอํานวยการกองกลาง 
๒๒. อ.ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท อาจารยประจําภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

คณะครุศาสตร 
๒๓. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย นักประชาสัมพันธ กองกลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
 นายบุญรัตน วงศใหญ ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
 
  



๓ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องแจงของประธานท่ีประชมุ 
  

  ๑.๑.๑ การทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

 นายบุญรัตน วงศใหญ ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
แจงท่ีประชุมวา ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจ ไมสามารถมาประชุมได เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๘ วรรคสอง ระบุไววา 
“ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกสภา-
มหาวิทยาลัยทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดไว 
ในขอ ๗”  
 ดังนั้น นายบุญรัตน วงศใหญ ปฏิบัติหนาที่  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอุปนายก 
สภามหาวิทยาลัย จึงทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
   

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ การทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  

  ๑.๑.๒ ขอขอบคณุกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในวันหยุดราชการ 
 

 นายบุญรัตน วงศใหญ ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
แจงท่ีประชุมวา เนื่องจากมีการนัดประชุมเรงดวน ตรงกับวันอาทิตย ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันหยุดราชการ 
จึงขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานที่กรุณาสละเวลามาประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้  
เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย 
   

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
  

 ๑.๑.๓ ผลิตภัณฑชาเมี่ยงรสมะนาว หนึ่งในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

 

 ผูชวยศาสตราจารยสุรศักด นุมมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ในฐานะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แจ งที่ประชุมวา ชาเมี่ ยงรสมะนาวที่นํ ามามอบให ท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัยไดดื่มในวันนี้นั้น เปนผลผลิตจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยสถาบันวิจัย



๔ 
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และพัฒนาไดเลือกชาเมี่ยงซึ่งถือเปน ๑ ใน ๙ พืช ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตองการใหอนุรักษไว โดยขณะนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวมมือกับคณะวิทยาการจัดการ และ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเขาไปชวยพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาแกสินคาดังกลาวดวย 
 อาจารย ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ในฐานะ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา อาจารย ดร.อัจฉรียา ชมเชย ไดทําวิจัยเก่ียวกับสาร 
ที่มีอยูในเมี่ยง พบวาเมี่ยงมีสารตานอนุมูลอิสระ และมีสารชวย Anti-bacteria ซึ่งปจจุบันพยายามหาวิธี
ตรวจดูวาสามารถชวยในการตอตานมะเร็งดวยหรือไม และไดทราบวา อาจารย ดร.อัจฉรียา ชมเชย ไดทําวิจัย
รวมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหมดวย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุน 
ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุนใหความสนใจเมี่ยงเปนอยางมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการเขาไปชวยเหลือและ 
ใหการสนับสนุนกอนจะกลายเปนของญ่ีปุนในอนาคต  
   

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
  

๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย 
 

๑.๒.๑ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง แจงที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไดมีมติแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข เปนผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ที่ ๔๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ซึ่งเปนการดําเนินการตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
ผูดํารงตาํแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน   
 ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข ไดครบระยะเวลาการเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ตั้งแตวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และไมมีผูรักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไป
ตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชีย ง ใหม  ในคราวประชุมครั้ ง ท่ี  ๑๗/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๖๐ ไดมีมติ แต งตั้ ง ให 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๕ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ สภามหาวิทยาลัยมีคาํสั่งแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล ขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร  
เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป 
จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
แตทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

 
จากนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง สอบถามที่ประชุมวาเพราะเหตุใดเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงไดมีหนังสือ 
เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้นความเร็วดวนที่สุด โดยเปลี่ยนแปลงจากมติสภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วากําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือครั้งที่ 
๑๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนเปนวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากในการประชุมครั้งท่ี
ผานมาไดมีมติสภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมครั้งตอไปไวอยางชัดเจนแลว ประกอบกับระเบียบวาระ 
ที่นํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันนี้เปนระเบียบวาระเดิมที่ตกคางจากการประชุมครั้งที่ผานมา จึงไมเห็นวา
จะมีระเบียบวาระเรงดวนแตอยางใด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ชี้แจงวามหาวิทยาลัยมีความจําเปนเรงดวนที่ตองแตงตั้งรองอธิการบดี
เพ่ือรับผิดชอบงานดานตาง ๆ และไดนําเรียนปรึกษานายกสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และนายกสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุญาตใหมีการเรียกประชุมดังกลาว ความจําเปนเรงดวนของมหาวิทยาลัยมีดังนี ้

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี ไดครบวาระการดํารง
ตําแหนง เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ และพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น  
รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีทั้งหมดท่ีเคยไดรับการแตงตั้งกพ็นจากตําแหนงเชนเดียวกัน ทําใหตั้งแตวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไมมีรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี มีแตผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมปฏิบัติหนาท่ีเพียงคนเดียว และจะตองทําหนาที่ลงนามในหนังสือราชการทุกฉบับเพียงคนเดียว 

 ๒. วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะมีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แหง  
ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีจะตองเดินทางไปราชการเพื่อรวมประชุมดังกลาว 
ดังนั้น จะไมมีผูใดทําหนาที่รักษาราชการแทนอธิการบดีในวันดังกลาว 

 ๓. วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะมีการแขงขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
๘ แหง ซึ่งจะตองมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ไปทําหนาที่เปนผูแทนมหาวิทยาลัยและ 
เดินถือธงนํานักศึกษาเขาสูสนาม 

 ๔. คณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่มีรองอธิการบดีเปนกรรมการก็จะขาดองคประกอบเพราะรอง
อธิการบดีหมดวาระ เชน ก.บ.ม.  ก.ง.ส.  ก.จ.ม.  ก.อ.ม. และคณะกรรมการกองทุนตาง ๆ  เปนตน 

 
 ดังนั้น หากไมมีการประชุมในวันนี้ มหาวิทยาลัยจะไมมีรองอธิการบดีและรักษาราชการแทน

อธิการบดีเองก็ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ไดอยางครบถวน จึงเปนเหตุผลสําคัญที่จะตองมีการประชุม
เรงดวนในวันนี้ มิเชนนั้นจะเกิดความเสียหายกับการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยตอไปได การเรียกประชุม
เรงดวนในวันนี้นั้น ไมไดเรียกประชุมเพ่ือผลประโยชนสวนตัวของผูรักษาราชการแทนอธิการบดี แตทั้งหมด 
ลวนเปนผลประโยชนของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น และหากรอประชุมในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามกําหนดเดิมแลว 



๖ 
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ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไมมีผูปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ได แลวใครจะเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งในฐานะ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยจะตองเปนผูรับผิดชอบ จึงไดนําเรียนปรึกษานายกสภามหาวิทยาลัย 
ถึงเหตุผลและความจําเปนของการบริหารงานจึงเปนที่มาของการเชิญประชุมในวันนี้  

อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา สอบถามวาเพราะเหตุใด 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยถึงไมวางแผนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหรอบคอบ หากกําหนด 
วันประชุมชัดเจนแลวควรยืนยันตามกําหนดการเดิมไมควรเปลี่ยนไปมา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ เหตุผลและความจําเปนของการเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้นความเร็วดวนท่ีสุด 
จากกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนเปน
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาแตงตั้ง 
 
 ๔.๑.๑ แตงตั้งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
จากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ นั้น ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดี 
โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง แจงที่ประชุมวา ดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายกสภามหาวิทยาลัยไดแจงใหที่ประชุมทราบวาไดมีหนังสือลับมาก จากสํานักงาน
ตรวจสอบพิเศษภาค ๘ ที่ ตผ ๐๐๕๔ ชม/๖๖๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ



๗ 
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เชียงใหม เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ความละเอียดแจงแลวนั้น 
วาใหพิจารณาดําเนินการและแจงผลการดําเนินการใหสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๘ ทราบ ภายในทุก ๙๐ วัน 
ตามมาตรา ๔๕ และตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หากละเลยไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด จะมีความผิดทางวินัยตามมาตรา ๖๓  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และจะรายงานตอสภา-
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีตอไป นั้น จึงไดทําหนังสือถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เปนวาระเพ่ือพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการชี้มูล
ดังกลาว เห็นวา ควรเปนเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ไมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
แตเพราะเหตุใดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ถึงไมมีระเบียบวาระการประชุมที่เสนอขอบรรจุระเบียบวาระ 
การประชุม เนื่องจากไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภา-
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกประการ 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง นําเสนอที่ประชุมวา เก่ียวเนื่องกับหนังสือจากสํานักงานตรวจสอบพิเศษภาค ๘  
ที่ ตผ ๐๐๕๔ ชม/๖๖๖ ลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฉบับดังกลาว รักษาราชการแทนอธิการบดีไมควรนําเสนอ
บุคคลดังกลาวที่มีรายชื่อปรากฎในหนังสือมาดํารงตําแหนงรองอธิการบดี เพ่ือไมใหเกิดความเสื่อมเสียและเกิด
ภาพลักษณที่ไมดีของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนการชี้มูลจากองคกรภายนอก และมีการเสนอใหมีการ 
ถอดถอนออกจากตําแหนงรองอธิการบดี  
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๗ 
ระบุวา “ผูบังคับบัญชาผูใดเมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใด
กระทําผิดวินัยละเลยไมดําเนินการทางวินัยตามหมวด ๖ ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย” มาตรา ๔๙ ระบุวา 
“ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินัย หรือ
ความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชา
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เวนแตเปนกรณีการกระทํา 
ผิดวินัยท่ีมิใชความผิดวินัยอยางรายแรง หรือเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่ ก.พ.อ. กําหนด จะไมตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได” รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพ่ิมเติม วากรณีที่หนวยงานชี้มูลกรณีเงินขาดบัญชีโดย สตง. จัดเปนตรวจสอบภายนอก กรณีนั้นไดชี้มูล
ความผิดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ดําเนินการทั้งทางแพง อาญา วินัย ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริงอีก เพ่ือปองกันความเสียหายแกทางราชการ 
ดังนั้น จึงเปนเหตุผลวาเพราะเหตุใดบุคคลหมายเลข ๑ จึงไมเหมาะสมจะดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยใหพิจารณาการแตงตั้งรองอธิการบดีโดยรับรองเปนรายบุคคล เนื่องจากคุณสมบัติของแตละคน
แตกตางกัน ไมควรพิจารณารับรองทั้งชุด  
 ๔. สภามหาวิทยาลัยควรใหเกียรติในการตัดสินใจของรักษาราชการแทนอธิการบดี ไมควรเขาไป
กาวกายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และควรพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดีทั้งชุดไมควร
พิจารณาเปนรายบุคคล 
 ๕. เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระบุไววา “ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษา-
ราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน  
ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 
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   ในกรณีที่ไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ 
คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน” 
  ประกอบกับมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุไววา 
“อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาป 
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย รวมทั้ งมีคุณสมบัติ อ่ืนที่ ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย”  
  ดังนั้น ในมาตรา ๒๙ ไมไดระบุขอหามอยางอ่ืนไว อีกทั้งขณะนี้สภามหาวิทยาลัยไดมี 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีดังกลาวเรียบรอยแลว และกระบวนการตาง ๆ ยังไมสิ้นสุด  
จึงถือไดวาบุคคลหมายเลข ๑ เปนผูบริสุทธิ์ ซึ่งจะตัดสินวาบุคคลหมายเลข ๑ มีความผิดไมได จึงขอนําเสนอ 
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทั้งชุด จํานวน ๕ รายชื่อ  
 ๖. แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาที่ผานมาไมเหมือนหนวยงานอื่น ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ 
เนื่องจากอธิการบดีเปนผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย และการนําเสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งรองอธิการบดีนั้น
ตองเปนการเสนอรายชื่อจากอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยควรเห็นชอบรายช่ือตามที่อธิการบดีนําเสนอทั้งชุด 
ยังไมเคยมีสถาบันอุดมศึกษาใดที่ขอใหสภามหาวิทยาลัยมานั่งพิจารณารายชื่อเปนรายบุคคล โดยมารยาทแลว
จะใหเกียรติอธิการบดีซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดใหความไววางใจและแตงตั้ง
รักษาราชการแทนอธิการบดีเรียบรอยแลว จึงควรเคารพในเกียรติของรักษาราชการแทนอธิการบดี เพราะเปน
ทีมงานของรักษาราชการแทนอธิการบดีที่ตองเขามารวมรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตอไป 
 ๗. อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอมูลวากรณีของ
บุคคลหมายเลข ๑ ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับการสอบสวนทางวินัยได เนื่องจากกรณีนี้ไดมีการชี้มูล 
จากองคกรอิสระภายนอกตามรัฐธรรมนูญ และมีกฎหมายเฉพาะ อีกทั้ง มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุไววา รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนที่ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
ในขอบังคับของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติอ่ืนในท่ีนี้เชื่อมโยงกับการไดมาซึ่งอธิการบดี คือ เปนบุคคลที่ไดรับ 
การยอมรับนับถือจากสังคม เพ่ือรักษาภาพพจนของสภามหาวิทยาลัยและเพื่อรักษาผลประโยชนของทาง
ราชการ เนื่องจากบุคคลหมายเลข ๑ เปนบุคคลที่องคกรอิสระชี้มูลและมีคําสั่งใหถอดถอนออกจากตําแหนง
รองอธิการบดี แตขณะนี้สภามหาวิทยาลัยกําลังจะใชอํานาจเพื่อใหมหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีซึ่งสวนกระแสกับคําสั่งขององคกรอิสระดังกลาว สภามหาวิทยาลัยจะใหคําตอบกับสังคม
อยางไร ดังนั้น จึงไมเห็นดวยที่จะแตงตั้งบุคคลหมายเลขที่ ๑ ใหดํารงตาํแหนงรองอธิการบด ีและรักษาราชการ
แทนอธิการบดีในฐานอํานาจกฎหมายขอใดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบรองอธิการบดี
ทั้งชุดแทนการพิจารณาเปนรายบุคคล 
 ๘. ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการแตงตั้งรองอธิการบดี เปนสิทธิ์ของอธิการบดีในการนําเสนอ
รายชื่อตอสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากตองเปนบุคคลที่ตองมาทํางานเปนทีมเดียวกันกับอธิการบดี ตองรวมกัน
รับผิดชอบในการบริหารงาน ซึ่งเปนมารยาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองรับฟงและใหเกียรติ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อมาโดยตลอด สภามหาวิทยาลัยจึงไมควรกาวกายอํานาจ
ทางการบริหารของอธิการบด ี
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 ๙. ทุกคนตางมีเหตุผลเปนของตนเองทั้งสิ้น ในฐานะท่ีเปนคนหนึ่งที่อยูมหาวิทยาลัยแหงนี้ 
มาอยางยาวนานและไดใกลชิดกับทุกฝาย ในความคิดเห็นสวนตัวเขาใจวาทุกคนตางเปนหวงมหาวิทยาลัย และ
ทุกคนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ก็อดท่ีจะมองภูมิหลังของผูที่ถูกเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีของแตละคน
ไมได ซึ่งเปนความคิดของแตละคนในมหาวิทยาลัยแหงนี้และเปนความจริงที่เกิดข้ึน แตก็เชื่อวาสิ่งท่ีทุกคน
กังวลอยูนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดีคงไดพิจารณาและไตรตรองมาอยางรอบคอบแลว เพราะรักษาราชการ
แทนอธิการบดจีะตองเปนผูรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น 
 ๑๐. หากคิดวาการเลือกรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีไมสามารถใชไดนั้น ดังนั้น 
การเลือกรองคณบดี ผูชวยคณบดี หรือรองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก และผูชวยผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก  
ก็ไมนาจะใชหลักการนี้ไดเชนเดียวกัน จะยอมรับไดหรือไมที่จะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความ
เห็นชอบเปนรายบุคคล เนื่องจากโดยปกติจะใหอํานาจและใหเกียรติคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 
ตาง ๆ อีกทั้ง ปจจุบันยังไมทราบผลการสอบสวนวาจะเปนอยางไร มีความผิดจริงหรือไม หากทราบตอไป 
ในภายหลังสภามหาวิทยาลัยแหงนี้ก็สามารถถอดถอนได ควรเห็นถึงผลประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก 
เนื่องจากขณะนี้ภาระงานที่บุคคลหมายเลข ๑ ยังตองรับผิดชอบอยางตอเนื่อง ไดแก งานกอสรางที่ศูนยแมริม 
และวิทยาลัยแมฮองสอน การจัดตั้งศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนงานที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง 
 ๑๑. อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ชี้แจงวา  
การพิจารณารายชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงรองอธิการบดีเปนรายบุคคลไมนาจะเปนการกาวกายงานบริหารของ
อธิการบดี เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๙) หากรักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอรายชื่อบุคคลที่ไมเหมาะสมจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพิจารณาวาบุคคลดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไม มีความผิดตามกฎหมาย สตง. 
หรือไม ขึ้นอยูกับจิตสํานึกของหนวยงานท่ีจะใชมาตรการทางปกครองอยางไร ซึ่งเปนสิ่งที่สภามหาวิทยาลัย
ตองพิจารณา  
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ อาจารย
นิมิต วุฒิอินทร และผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ไมเห็นดวยกับการพิจารณาทั้ งชุด และไมเห็นดวยกับรายชื่อบุคคลหมายเลข ๑ ที่จะดํารงตําแหนง 
รองอธิการบด ี
 ๑๓. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ไดมีความเห็นวา ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรับหนังสือ
ลับมาก จากสํานักงานตรวจสอบพิเศษภาค ๘ ที่ ตผ ๐๐๕๔ ชม/๖๖๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การเดินทาง
ไปศึกษาดูงานตางประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นั้น ยังมีขอสงสัยวาเปนหนังสือที่ถูกตองหรือไม 
เนื่องจากผูลงนามเปนขาราชการระดับ ๘ เชียงใหม สามารถทําหนาท่ีแทนผูวาการไดหรือไม ตองตรวจสอบวา
มีหนังสือมอบอํานาจหรือไม อีกท้ัง อํานาจสูงสุดอยูที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) หากเปนเรื่อง
เก่ียวกับวินัยจะตองสงไปที่กระทรวงฯ ตอไป และหากเปนเรื่องเก่ียวกับอาญาจะตองสงไปคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ซึ่งหนังสือฉบับดังกลาวนั้นไมมีทั้งมติของ คตง. ซึ่งจะตอง
ตรวจสอบความถูกตองตอไป 
  



๑๐ 
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 ๑๔. อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ชี้แจงวา 
ไดติดตามการดําเนินงานและติดตามความคืบหนากรณีหนังสือลับมาก จากสํานักงานตรวจสอบพิเศษภาค ๘  
ที่ ตผ ๐๐๕๔ ชม/๖๖๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มาโดยตลอด ผูลงนามในหนังสือฉบับดังกลาวเปนผูปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และประเด็นที่เกรงวาหนังสือ 
ฉบับดังกลาวไมมีมติของ คตง. นั้น ความเปนจริงคือระหวางการดําเนินการนั้น มีกรรมการ คตง. ทานหนึ่ง
ลาออก ทําใหรายงานการประชุมของ สตง. ไมแลวเสร็จ ซึ่งในกฎหมาย สตง. ใหผูวา สตง. ทําหนาที่เปน
เลขานุการ คตง. แทน จึงไดสรุปรายงานเปนมติของ คตง. จึงเรียนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาตามขอเท็จจริง 
อีกทั้ง เห็นควรพิจารณา ดังนี้ ๑) ใหถอนรายชื่อบุคคลหมายเลข ๑ ออกจากการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง 
รองอธิการบดี และใหรักษาราชการแทนอธิการบดีพิจารณาเสนอรายชื่อตามความเหมาะสม และ ๒) ควรพิจารณา
รายชื่อเปนรายบุคคล ไมควรพิจารณารายชื่อทั้งชุด   
 ๑๕. เนื่องจากเปนประเด็นท่ีคอนขางละเอียดออน และความเห็นที่มีเหตุผลเปนของตนเอง  
แตอยางไรก็ตามการทํางานจะตองมีบุคลากรที่เปนทีมงานเดียวกันถึงจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซึ่ง ณ วันนี้ โลกเปลี่ยนไป ไมวาจะทําอะไรจะตองคํานึงถึงภาพโดยรวมและคํานึงถึงประชาคมเปนหลัก  
การเลือกทีมงานเพ่ือทําหนาที่บริหารมหาวิทยาลัยถึงแมจะไมมีกฎระเบียบที่ระบุไวอยางชัดเจนแตควรรับฟง
เพ่ือใหเกิดความเคารพนับถือและความสงางามโดยภาพรวม รักษาราชการแทนอธิการบดีก็มีเหตุผลของตน 
ที่จะนําเสนอรายชื่อบุคคลตาง ๆ สวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนก็มีเหตุผลของตนในการพิจารณา 
ความเหมาะสมของการดํารงตําแหนงรองอธิการบดีของแตละรายชื่อ ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอยางข้ึนอยูกับวิจารณญาณ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละคนในการพิจารณาตีความตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ 
 ๑๖. เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นแตกตางกัน และไดใชระยะเวลาในการ
พิจารณาพอสมควร จึงเห็นควรใหดําเนินการลงมติเพ่ือใหไดขอยุติของประเด็นนี้ ดังนี้ ๑) พิจารณาใหความ
เห็นชอบการแตงตั้งรองอธิการบดีทั้งหมด จํานวน ๕ ราย หรือ ๒) พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้ง 
รองอธิการบดีเปนรายบุคคล 
  
 จากนั้นนายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมใหลงมติ
โดยลับ และเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๒ ระบุวา “การลงมติใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนใดคนหนึ่ง
รองขอใหลงมติโดยลับ โดยมีผูมาประชุมจํานวนรวมกันอยางนอยก่ึงหนึ่งใหความเห็นชอบจึงใหกระทําโดยลับ”  
 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมไดดําเนินการลงมติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภา-
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๓ โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยยกมือข้ึนพนศีรษะ กรณีเห็นดวยวา 
ควรลงมติโดยลับ หรือ เห็นดวยวาควรลงมติโดยเปดเผย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๑๗ คน 
และผลการลงมติเปน ดังนี ้

(๑) เห็นดวยวาใหลงมติโดยลับ ๔ คะแนน 
(๒) เห็นดวยวาใหลงมติโดยเปดเผย ๑๓ คะแนน 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบใหลงมติโดยเปดเผย 
  



๑๑ 
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 จากนั้นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมดําเนินการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๓  
โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยยกมือข้ึนพนศีรษะ กรณีเห็นดวยกับการพิจารณารายชื่อรองอธิการบดี  
โดยคําแนะนําของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทั้งชุด จํานวน ๕ ราย หรือ เห็นดวยกับการพิจารณา
รายชื่อรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนรายบุคคล ซึ่งมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๑๗ คน และผลการลงมติเปน ดังนี ้

(๑) เห็นดวยกับการพิจารณารายชื่อรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทั้งชุด จํานวน ๕ ราย ๑๒ คะแนน 

(๒) เห็นดวยกับการพิจารณารายชื่อรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนรายบุคคล ๓ คะแนน 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศกัราช ฟาขาว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  
อาจารยนิมิต วุฒิอินทร และผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ อาษา  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา) 

(๓) งดออกเสียง ๒ คน  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกับการพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม ทั้งชุด จํานวน ๕ ราย 
   
 จากนั้นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมดําเนินการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๓  
โดยใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยยกมือขึ้นพนศีรษะ กรณีอนุมัติใหแตงตั้งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี พรอมกัน จํานวน ๕ ราย หรือ ไมอนุมัติใหแตงตั้งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี  
พรอมกัน จํานวน ๕ ราย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๑๗ คน และผลการลงมติเปน 
ดังนี้ 

(๑) อนุมัติใหแตงตั้งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี  
พรอมกัน จํานวน ๕ ราย ๑๔ คะแนน 

(๒) ไมอนุมัติใหแตงตั้งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี  
พรอมกัน จํานวน ๕ ราย ๓ คะแนน 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศกัราช ฟาขาว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  
อาจารยนิมิต วุฒิอินทร และผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ อาษา  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไมเห็นชอบในสวนของการแตงตั้ง 
อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย เพียงรายเดียว สวนรายที่เหลืออีก ๔ ราย เห็นชอบ) 

 
  



๑๒ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหแตงตั้งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทั้งชุด 
จํานวน ๕ ราย ดังนี ้

(๑) อาจารย ดร.ถนัด  บุญชัย 
(๒) ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล  วงศสุข 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  สิงฆราช 
(๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลทิมา  พชิัย 
(๕) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมรัศม์ิ นาคนิษฐนนต 

   ทั้งนี้ ใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป โดยมอบสํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัยดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งตอไป 
 
 ๔.๑.๒ แตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยผูรักษาราชการแทนอธิการบดีพนจากตําแหนง 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนงใหรองอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย ทําใหตําแหนงเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งแตงตั้งจากรองอธิการบดีคนหนึ่ง โดยคําแนะนําของอธิการบดีวางลง 
 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งโดยคําแนะนําของอธิการบดี เปน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
เปน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหมีผลตัง้แตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 
 
 จากนั้นผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ขออนุญาตใหผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เขามา
ทําหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 ๔.๑.๓ แตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  และเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาทีใ่นการประชมุสภามหาวิทยาลัย 

 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง นําเสนอที่ประชุมวา เพ่ือใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ 
ไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๙ (๖)  



๑๓ 
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 ดังนั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูชวยเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย และเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๑.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐ ราย รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังนี ้

๑) ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒) นางสาวมนสิชา รัตนกิจ เปน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓) นางสาวปราณิศา จันทรมา เปน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔) นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ เปน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕) วาที่รอยตรีโกศล แสงงาม เปน เจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖) นายอุดมศกัดิ์ ปญญาอินทร เปน เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวทิยาลัย 
๗) นางสาวณัฐกานต ขันไชย เปน เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘) นางสุภาค พิสูจน เปน เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙) นางจําเนียร แกววงศแสง เปน เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๐) นายณรวัฒน ทวีเจริญพร เปน เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป 
 

๔.๑.๔ แตงตั้งรองอธิการบดีไปดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดตางๆ 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง นําเสนอที่ประชุมวา ดวยผูรักษาราชการแทนอธิการบดีพนจากตําแหนง 
เม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย ทําใหรองอธิการบดี 
ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดตางๆ ตามที่กฎระเบียบกําหนดไววางลง
ทั้งหมด  
 บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ไดมีมติแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม และอธิการบดีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี ไปแลว 
 ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหรองอธิการบดีรวมถึงผูบริหารที่เก่ียวของ 
ไปดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามที่กฎระเบียบกําหนดไวตอไป รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๑.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติใหแตงตั้งรองอธิการบดีและผูบริหารท่ีเก่ียวของ ไปดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ 
ชุดตาง ๆ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป รายละเอียดตาม (ราง) ที่นําเสนอดังนี้ 



๑๔ 
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ที ่ คณะกรรมการ ตําแหนง รายชื่อท่ีขอแตงตั้ง 

๑. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ 

เลขานุการ ผศ.พรพิมล วงศสุข 

๒. คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผศ.พรพิมล วงศสุข 

๓. คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

เลขานุการ ผศ.พรพิมล วงศสุข 

๔. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผศ.พรพิมล วงศสุข 

  กรรมการ ๑) อ.ดร.ถนัด บุญชัย 
๒) ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 

๕. คณะกรรมการบริหารการเงนิและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

อ.ดร.ถนัด บุญชัย 

  กรรมการ ๑) ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 
๒) ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต 

๖. คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 

๗. คณะกรรมการกองทุนชวยเหลือ
นักศึกษา 

รองประธาน
กรรมการ 

ผศ.พรพิมล วงศสุข 

  กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 

๘. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ ๑) อ.ดร.ถนัด บุญชัย 
๒) ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 

๙. คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แมฮองสอน 

กรรมการ ๑) อ.ดร.ถนัด บุญชัย 
๒) ผศ.ดร.นครินทร พริบไหว 

๑๐. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 
แหงเอเชีย (adiCET) 

กรรมการ ๑) ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 
๒) ผศ.ดร.นครินทร พริบไหว 

๑๑. คณะกรรมการประเมินบุคคล 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ตําแหนงประเภทผูบริหาร 

กรรมการ ผศ.พรพิมล วงศสุข 

๑๒. คณะกรรมการประเมินบุคคล 
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ตําแหนงประเภททั่วไปฯ 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผศ.พรพิมล วงศสุข 

๑๓. คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

ประธาน
กรรมการ 

อ.ดร.ถนัด บุญชัย 

  



๑๕ 
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ที ่ คณะกรรมการ ตําแหนง รายชื่อท่ีขอแตงตั้ง 
๑๔. คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียน

และประมวลผล 
ประธาน
กรรมการ 

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 

๑๕. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ประธาน
กรรมการ 

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 

๑๖. คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ประธาน
กรรมการ 

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต 

๑๗. คณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา 

ประธาน
กรรมการ 

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 

 
จากนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนที่จะนําไปใช 

ใหทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางสวนบางเรื่องในระหวาง 
การประชุม คือ เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ๔.๑.๒ ๔.๑.๓ และ ๔.๑.๔ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓๒ (๒) 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  ๔.๑.๒  ๔.๑.๓ และ ๔.๑.๔ เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนที่จะนําไปใชใหทันการปฏิบัติ 
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ ๓๒ (๒) 

 
๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 
๔.๒.๑ พจิารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
รองศาสตราจารย วาที่รอยตรีสกล แกวศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

ในฐานะคณบดีคณะครุศาสตร นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยคณะครุศาสตรมีความประสงคจะขอปดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
การปดหลักสูตรฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป นั้น  
 ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอไป รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
  



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรพิจารณาทบทวนการปดหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย เปนหลักสูตรที่มีความสําคัญและมีคุณคากับการนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก เพราะประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ สถาบัน 
การพลศึกษาผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี สวนในระดับปริญญาโทนั้นยังมีการผลิตบัณฑิตออกมาคอนขาง
นอย จะเปนไปไดหรือไมท่ีจะยืดระยะเวลาของการปดหลักสูตรออกไปสักระยะหนึ่ง 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 
ประสบปญหาขาดแคลนผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ทั้งนี้ ทางคณะครุศาสตรไดพยายามดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือประคับประคอง
หลักสูตรฯ ดังกลาว ใหมีการเรียนการสอนตอไป แตก็ไมประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะในปที่ผานมาหลักสูตรฯ 
ดังกลาวไดคะแนนเปนศูนย สงผลกระทบตอการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรอยางมาก  
สงผลใหคณะครุศาสตรตองตัดสินใจปดหลักสูตรฯ ดังกลาว แตหากในอนาคตมีผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและทางคณะครุศาสตรมีความพรอมที่จะ 
เปดหลักสูตรฯ ดังกลาว ก็จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการเปดหลักสูตรฯ ดังกลาว อีกครั้งหนึ่ง 

๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนระยะเวลาของการศึกษาในระดับตาง ๆ วาใชระยะเวลา 
ในหองเรียนนานเกินไปหรือไม หากสามารถลดเวลาเรียนใหนอยลงแตเนนเพ่ิมศักยภาพและความพรอมของนักศึกษา
ใหไดอยางครอบคลุมจะเปนสิ่งที่ดี เชน การศึกษาในระดับปริญญาตรีบางแหงใชระยะเวลาการศึกษาสามป  
แตสามารถออกไปทํางานไดอยางมีคุณภาพเทากับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยใชระยะเวลา
การศึกษาสี่ป และในอนาคตจะเปนไปไดหรือไมที่จะจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยเทียบเทาในระดับปริญญาโท บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปสามารถทํางานไดเทียบเทากับ
บัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท เปนตน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงคุณภาพของการเรียนการสอน
ใหมากขึ้นและเพียงพอตอการใชงานในอนาคต 

๔.  หลักสูตรฯ นี้ เปนหลักสูตรที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และเปนหลักสูตรที่สานตอ
ระหวางหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หากมหาวิทยาลัยสามารถเปดการเรียนการสอนไดและเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ที่ สกอ. กําหนด ก็จะเปนประโยชนอยางมาก 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ ใหปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและ 
การออกกําลังกาย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมหาวิทยาลัย 
จะดูแลนักศึกษาที่ยังคงคางจนกวาจะพนสภาพนักศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 
 

๔.๒.๒ พจิารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ผูชวยศาสตราจารยเดชวิทย นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอท่ีประชุมวา ดวย 

คณะวิทยาการจัดการมีความประสงคจะขอปดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร 
เชิงกลยุทธ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๒๕๖๐ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป นั้น  

ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรนิเทศศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอไป รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือพิจารณาการเปด – ปด หลักสูตร 
เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว บางหลักสูตรอาจจะไมไดรับความสนใจจากกลุมลูกคา 
และบางหลักสูตรก็ไมไดรับการยอมรับและใหความสนใจจากผูใชบัณฑิต บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ตาง ๆ อาจจะไมมีงานทํา เนื่องจากสําเร็จการศกึษาจากหลักสูตรท่ีลาสมัยและใชไมไดกับยุคปจจุบัน  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ ใหปดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ 
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
 ๔.๒.๓ การแกไขหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับอาจารยประจําหลักสูตร 

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๙ หลักสูตร ไดแก 
๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ๕ ป 

(หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ป 

(หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ๕ ป 

(หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

(หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๘) หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๕ ป 

(หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา  
ดวยมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองแกไขหลักสูตร ในสวนที่ เ ก่ียวของกับอาจารยประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๙ หลักสูตร เพ่ือใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยผานการพิจารณา 
จากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการแกไขหลักสูตรในสวนที่เ ก่ียวของกับอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๙ หลักสูตร รายละเอียดและรายชื่อตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังนี ้
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ๕ ป (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๕ ป (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ๕ ป (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) 
๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๕ ป (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 
 
 ๖.๑ การเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 
 อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา สอบถามวา เนื่องจากวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะไมมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย และไดทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยไป เนื่องจากวามีเรื่องเรงดวน จํานวน ๒ เรื่อง ไดแก ๑) หนังสือ
จากสํานักงานตรวจสอบพิเศษภาค ๘ ที่ ตผ ๐๐๕๔ ชม/๖๖๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรณี การเดินทาง
ไปศึกษาดูงานตางประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะเวลาของการเดินหนังสือมีความลาชา  
อีกทั้ง ไดกําหนดใหนายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการดําเนินการไปใหสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๘ ทราบ 
ภายในทุก ๙๐ วัน และ ๒) การตรวจสอบการจัดจางกอสรางอาคารโรงฝกงานอุตสาหกรรมศิลปพรอมครุภัณฑ 
ศูนยแมริม ซึ่งทั้งสองเรื่องไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย จึงอยากทราบวาจะบรรจุระเบียบวาระดังกลาวในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งตอไปหรือไม 



๑๙ 
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  อีกทั้ง กรณีการสอบขอเท็จจริง ชุดท่ีรองศาสตราจารย ดร.สมเจตน ภูศรี เปนประธานกรรมการ  
ไดลวงเลยระยะเวลามาพอสมควร จึงอยากทราบวาผลการพิจารณาเปนอยางไร หรือสภามหาวิทยาลัยจะมี
วิธีการเพ่ือเรงรัดการดําเนินการหรือไม อยางไร 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ชี้แจงตอที่ประชุมวา ดวยอาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา ไดทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ไมไดทําหนังสือถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงไมเห็น
หนังสือดังกลาว ฉะนั้น เปนสิทธิ์ของนายกสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา จึงไมสามารถจะพิจารณาและให
คําตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยได อีกทั้ง สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยคงไมสามารถไปเรงรัดการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงได เนื่องจากกรรมการทุกทานไดทําหนาที่ดวยความเสียสละและ
ตรงไปตรงมา จึงเปนการไมเหมาะสมและถือวาไมใหเกียรติตอกรรมการเปนอยางยิ่ง รวมถึงกรณีที่นายกสภา-
มหาวิทยาลัยตองแจงผลการดําเนินการไปใหสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๘ ทราบ ภายในทุก ๙๐ วัน นั้น เปน
หนาที่ของนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตรงที่จะตองดําเนินการดังกลาว จึงตองข้ึนอยูกับการพิจารณาของนายก
สภามหาวิทยาลัย 
  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักราช ฟาขาว ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง แจงวาไดทําหนังสือถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอบรรจุระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยแลวเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีประเด็นวาหนังสือจากสํานักงานตรวจสอบพิเศษภาค ๘  
กรณี การเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และหนังสือจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี การตรวจสอบการจัดจางกอสรางอาคารโรงฝกงานอุตสาหกรรมศิลป 
พรอมครุภัณฑ ศูนยแมริม ที่ไดเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น ไมควรเปนเรื่องที่แจงเพ่ือทราบ แตควรเปนเรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา เนื่องจากเปนเรื่องที่สําคัญที่สภามหาวิทยาลัยตองรับรูในรายละเอียดตาง ๆ จึงขอใหบรรจุระเบียบ
วาระการประชุมดังกลาวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไปดวย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานกับนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมวา กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



๒๐ 
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เลิกประชมุเวลา ๑๒.๐๗ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ นราธิป ปากหวาน  
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 พรพิมล วงศสุข 
 (ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 


